

ประเทศไทย



ประชากร	67 ล้านคน
อัตราการเติบโตของประชากร	ร้อยละ 0.3
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ปรับตามกำลังการซื้อของประเทศ)	964,300 เหรียญสหรัฐ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (ปรับตามกำลังการซื้อของประเทศ)	14,000 เหรียญสหรัฐ
พื้นที่	513,120 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง	กรุงเทพมหานคร

ที่มา World Development Indicators

บทสรุป

แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ตลอดทั้งปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.1 เป็นผลจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การส่งออกของไทยยังคงหดตัวลงเนื่องจากความอ่อนแอจากทั้งภาคสินค้าและบริการ การนำเข้าสินค้าหดตัวแรงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดการณ์ว่าอุปสงค์ภายในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2556 สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพหลังจากการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้การจ่ายเงินค้ำชาระโครงการจำนำข้าวในเดือนมิถุนายนมูลค่า 90,000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) น่าจะส่งผลบวกต่อการบริโภคภายในประเทศในเดือนต่อ ๆ มา การส่งออกภาคสินค้าคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ในขณะที่การส่งออกภาคบริการจากการท่องเที่ยวซึ่งหดตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งแรกของปีนั้น คาดว่าจะหดตัวน้อยลงเนื่องจากสภาวะทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี 2558 ผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น การ

เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐน่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศภายหลังการหยุดชะงักในช่วงครึ่งแรกของปี การดำเนินการโครงการลงทุนระบบคมนาคมขนาดใหญ่คาดว่าจะเริ่มต้นในปีหน้า อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการในปี 2559 ทั้งนี้หากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยน่าจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าปีนี้ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์ทางการเมืองยังคงเสถียรภาพเช่นนี้ต่อไป ในส่วนของ การใช้จ่ายของครัวเรือนไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วมากนัก ผลมาจากหนี้เสียครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2557

เศรษฐกิจเมื่อปี 2557

ในช่วงครึ่งปีแรกปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงหดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจากการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคภาคเอกชน การส่งออกสินค้าและบริการยังคงอ่อนตัวในช่วงครึ่งปีแรก การส่งออกสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกหดตัวลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า(เหรียญสหรัฐ) ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในเชิงปริมาณเนื่องจากการชะลอตัวลงของการส่งออกสินค้าหลัก อาทิ ฮาร์ดดิสก์ โลหะ และเหล็ก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การส่งออกภาคบริการ โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรกหดตัวลงกว่าร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในกรุงเทพฯ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา การหดตัวของอุปสงค์ในประเทศประกอบกับการขยายตัวของการส่งออกสินค้าต่ำส่งผลให้การนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการอุปโภคบริโภคหดตัวลงกว่าร้อยละ 13.3 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 11.4 ในรูปปริมาณในช่วงครึ่งปีแรกของปี

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวหดตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก รวมไปถึงอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกสินค้าและบริการก็ได้ลดลงด้วยเช่นกัน การผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีลดตัวลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อน รายได้จากภาคธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 การหดตัวในภาคการผลิตได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศปรับลดลงถึงร้อยละ 34 จากฐานอุปสงค์ที่สูงของปีก่อนหน้า การผลิตของอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ เช่น อาหาร ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างก็หดตัวลงด้วย เช่นเดียวกันกับการส่งออกข้าว สินค้าประมง ฮาร์ดดิสก์ รวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงินทุนสุทธิไหลออก โดยเฉพาะในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557 แม้ว่าการของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เงินทุนสุทธิ ยังคงไหลออกมูลค่ากว่า 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรกก่อนจะคลายตัวลงเหลือ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 2 เงินทุนไหลออกสุทธิในไตรมาสแรกส่วนใหญ่เป็นเงินผู้ต่างประเทศ เงินฝาก และการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ของภาคเอกชนไทย ในไตรมาสที่ 2 เงินทุนยังคงไหลออกจากการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ รวมถึงการไหลออกของสินเชื่อการค้า อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิยังคงเข้มแข็งที่

มูลค่ากว่า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในทั้ง 2 ไตรมาส โดยเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกในปี 2556 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดียวกัน

ในทางกลับกันดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงกว่า 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 4.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) ในครึ่งแรกของปี จากการนำเข้าสินค้าหัตถ์แรง ดุลการค้าเกินดุลกว่า 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ดุลบริการและบัญชีรายได้สุทธิไหลออกกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาบัญชีทุนรวมความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจะเห็นว่าเกิดการขาดดุลในภาพรวมอยู่ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรก ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เงินสำรองระหว่างประเทศ มีมูลค่าถึง 160,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 2.7 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (เมื่อเปรียบเทียบกับ 159,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปี 2556)

นโยบายด้านการเงินได้ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาวะอัตราเงินเฟ้อต่ำ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ลดลงมาร้อยละ 0.50 หรือ 50 bps จากตุลาคมปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากอัตราเงินเฟ้อต่ำในสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและสินค้าที่ไม่ใช่อาหารสด ซึ่งสินค้าประเภทนี้มีการปรับราคาในส่วนของสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค (consumer price basket) ขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 ในขณะที่ราคาอาหารสดและพลังงานในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และภาวะการขาดรัฐบาลบริหารประเทศส่งผลให้การลงทุนภาครัฐหดตัวลงร้อยละ 11.3 ในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงการการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ต้องหยุดชะงัก โครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทได้ถูกเลื่อน เนื่องจากจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มต้นโครงการ (ณ ปัจจุบัน มีการจ่ายเงินไปแล้ว 21,000 ล้านบาท) ในขณะที่ร่างกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศถูกตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญในช่วงต้นปีที่ผ่านมา การกู้ยืมที่ล่าช้าส่งผลให้หนี้สาธารณะยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 46.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ปลายเดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 45.7 ในช่วงสิ้นปี 2556

โครงการรับจำนำข้าวได้ยุติลงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการในขณะนั้น ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้มาจ่ายค่าจำนำข้าวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2556 เดือนพฤษภาคม 2557 โครงการมียอดค้างจ่ายเงินจำนำข้าวอยู่ 90,000 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) หลังจากเกิดการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมได้มีการจ่ายเงินค้างชำระโครงการจำนำข้าวให้กับชาวนาในเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งที่โครงการได้ยุติลง

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงครึ่งหลังของปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงในช่วงครึ่งหลังน่าจะโตประมาณร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อนหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจมีปัจจัยหนุนจากการส่งออกสุทธิที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฟื้นตัวของ การส่งออกสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้าหลังจากที่หดตัวไปร้อยละ 0.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตามการนำเข้าสินค้าและบริการน่าจะลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ในช่วงครึ่งหลังของปี (หลังจากหดตัวอย่างมากที่ร้อยละ 8.9 ในช่วงครึ่งปีแรก) เนื่องจากการฟื้นตัวของ การส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ

อุปสงค์ภายในประเทศในครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1 เนื่องจาก การบริโภคของภาคเอกชนและการลงทุนที่เริ่มปรับตัวขึ้นเล็กน้อย การบริโภคในครัวเรือนน่าจะขยายตัวขึ้นอย่างจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 2 ในช่วงครึ่งหลังของปี (หลังจากหดตัวร้อยละ 1.4 ในช่วงครึ่งปีแรก) เป็นผลมาจากปัญหานี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในช่วงท้ายของครึ่งปีแรก การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะปรับตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ที่ร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า (หลังจากหดตัวมากถึงร้อยละ 7.2 ในช่วงครึ่งปีแรก) เนื่องจากการอัตราการใช้จ่ายการผลิตยังคงคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 60.6 ในเดือนมิถุนายน ในส่วนของสินค้าคงคลังซึ่งได้เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา (91,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) น่าจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะได้รับการพยุงจากการจ่ายเงินค้ำชาระโครงการจำนำข้าวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

เศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี 2558 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ การส่งออกและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเมื่อเทียบกับการขยายตัวที่ค่อนข้างต่ำจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 การฟื้นตัวของ การส่งออกและการลงทุนจะส่งผลกระทบต่อ การนำเข้าหลังจากภาวะถดถอยในช่วงปีที่ผ่านมา ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในปี 2558 คาดว่าน่าจะปรับลดลงเหลือ 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) เทียบกับ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 (ร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) การบริโภคของครัวเรือนน่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 ในปี 2558 เนื่องมาจากปัญหานี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น มิฉะนั้นแล้ว อุปสงค์ภายในประเทศน่าจะขยายตัวเกือบร้อยละ 4 หลังจากหดตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2557 อย่างไรก็ตามการส่งออกสุทธิคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพียงร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 23.8 ในปี 2557 จากการพลิกกลับมาขยายตัวของการนำเข้าในปี 2558 หลังจากการนำเข้าหดตัวในปี 2557

นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่และความสามารถของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีผลต่อการส่งออกของไทย หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือนสิงหาคม กระทรวงต่างๆ ได้เสนอนโยบายใหม่แก่คณะรัฐมนตรี อาทิ การปฏิรูปภาษี นโยบายด้านพลังงาน และโครงการช่วยเหลือด้านการเกษตรหลายโครงการ ดังนั้น ในการนำนโยบายไปปรับใช้และดำเนินการ รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 และการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ด้านปัจจัยภายนอก ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจส่งออกของไทยต้องมีการทบทวนหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจัง ปัจจุบันการเติบโตของการส่งออกไทย (ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ) ได้ดำเนินรอยตามประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยมีสินค้าส่งออกหลัก เช่น ฮาร์ดดิสก์ และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลงจากปีที่ผ่านมา